

<b>ชื่อวิจัย</b>	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สารหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
<b>ผู้วิจัย</b>	นายปรัชญา บุญปากดี
<b>ครูที่เลี้ยง</b>	นางอรรรณ ชนะ
<b>อาจารย์นิเทศก์</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อยสุดา ไชยเหล็ก
<b>สาขาวิชา</b>	ภาษาไทย
<b>ปีที่ทำการวิจัย</b>	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สารหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระหว่างก่อนและหลังการใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 75 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว 2) แผนการจัดการเรียนรู้ระดับของภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประโยคในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว 4) แบบทดสอบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สารหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สารหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความก้าวหน้าหลังเรียนโดยเว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียวสูงกว่าร้อยละ 25 ทุกคน
2. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สารหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียวทุกคน โดยภาพรวมมีผลต่างคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 38

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ, เว็บไซต์ภาษาไทยง่ายนิดเดียว,  
แบบทดสอบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ